

# เตลีพิวส์

ฉบับที่ 25,011 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 หน้า 22



ลูกท้อ หรือลูกพีช เป็นไม้ผลเมืองหนาวที่ต่างประเทศนิยมรับประทานผลสดหรือแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ แยม เยลลี่ รวมถึงนำผลดิบมาครองรับประทาน

เปลือกผลมีสีส้มสวยงาม เนื้อผลมีรสเปรี้ยวอมหวาน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ในประเทศไทยมีการส่งเสริมให้มีการปลูกบ้างมากขึ้นในปัจจุบันในพื้นที่สูง อย่างพื้นที่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หรือเกษตรกรในโครงการขยายผลของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง พื้นที่ภาคเหนือ

เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน แพร่กระจายเข้าสู่เปอร์เซีย ยุโรป และอเมริกา ลงมาในแถบประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศเมียนมา และประเทศไทยตอนบน เดิมโตได้ดีในพื้นที่ภูเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็นประมาณ 10°C ทั้งปี พบเติบโตบนพื้นที่สูงตั้งแต่ 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นไม้ที่ต้องการน้ำไม่มาก แต่ทนแห้งแล้งได้ดี

ในอดีตประเทศไทยลูกท้อได้แพร่เข้ามาจากชาวเขาที่อพยพมาจากต่างประเทศ และนำเมล็ดลูกท้อจากจีนตอนล่างเข้ามา ต่อมาพันธุ์เหล่านี้กลายเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่พบทั่วไปบนพื้นที่สูงของประเทศไทยมีชื่อพันธุ์ว่า แปะมุงท้อ และอ่างขางแดง

พันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้ มักมีผลขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับพันธุ์ต่างประเทศ ติดดอก และผลน้อย แต่ช่วงหลังที่ได้มีการพัฒนาพันธุ์โดยนักวิชาการทางการเกษตรของไทยได้มีการนำพันธุ์ต่างประเทศอื่น ๆ ที่ให้ผลผลิตสูง และผลมีขนาดใหญ่เข้ามาปลูก อาทิ พันธุ์ฟลอคาซัน พันธุ์ฟลอคาเรด พันธุ์ฟลอคาเบลล์ และเฮอติแกรนด์ จากสหรัฐอเมริกา และพันธุ์หญิงกู จากไต้หวัน ก็ทำให้พันธุ์ที่ปลูกมีคุณภาพมากขึ้น

ต้นพันธุ์ลูกท้อที่นิยมมักจะเป็นการนำเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองมาเพาะกล้าให้เติบโตเพื่อใช้เป็นต้นตอ หลังจากนั้นนำกิ่งพันธุ์ดีที่มีผลขนาดใหญ่มาเสียบยอดหรือติดตา ก่อนดูแลให้ตั้งตัว แล้วนำลงปลูกบางพื้นที่จะใช้วิธีนำต้นตอของพันธุ์พื้นเมืองลงปลูกในแปลงให้ตั้งตัวได้ก่อน จากนั้นนำกิ่งพันธุ์ดีมาเสียบยอด ซึ่งวิธีนี้ก็ให้ผลดีเช่นกัน

## ท้อที่ปลูกในไทย



แพผลัดที่ปลูกในประเทศไทย



ไทยมีปลูกเพิ่มมากขึ้น



หากมีลูกมากต้องหึงถึงต้องเด็ดออกบ้าง

### แปลงปลูกท้อเกษตรกรจะ

ไถพรวนดิน กำจัดวัชพืชออก จากนั้นขุดหลุมปลูกกว้างลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุมและแถวอยู่ที่ประมาณ 6x6 เมตร ตากหลุมไว้ 3-5 วัน โรยกันหลุมด้วยปุ๋ยคอก 1 ถัง ต่อหลุม พร้อมเกลี่ยหน้าดินลงกลุกลงแล้วให้



กิ่งที่มีลูกน้อยจะสมบูรณ์

เข้ากัน ก่อนนำต้นพันธุ์ลงปลูก พร้อมเกลี่ยดินกลบ จากนั้นปักข้างลำต้นด้วยไม้ไผ่ และคล้องเชือกรัดหลวม ๆ เพื่อพยุงไม้ให้ลำต้นล้มเมื่อเจอกับกระแสลมระหว่างที่กำลังลงราก

หลังปลูกในปีแรกจะตัดยอดลำต้นทิ้ง เพื่อให้ลำต้นแตกกิ่งเพิ่มขึ้น และเป็นทรงพุ่มที่สะดวกในการบำรุงดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยตัดแต่งกิ่งหลักให้เหลือประมาณ 3 กิ่ง แล้วปล่อยให้แตกกิ่งแขนงออกมา

ประมาณ 3 ปีหลังปลูก ท้อจะออกดอกและติดผล โดยจะเริ่มออกดอกในช่วงปลายฤดูฝน เช่นเข้าฤดูหนาวและเก็บผลได้ประมาณหน้าแล้ง ช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม และเก็บผลได้มานานถึง 10 ปี หลังจากที่ดอกลูกท้อติดผลแล้ว 5-8 สัปดาห์ หลังดอกบานเกษตรกรจะปลิดผลบางส่วนทิ้ง เลือกผลที่สมบูรณ์

ไว้ ระยะห่างของแต่ละช่วงผลจะให้อยู่ที่ประมาณ 15-20 เซนติเมตร ซึ่งอาจปล่อยให้ติดผลเพียง 1 หรือ 2 ผล ต่อ 1 กิ่ง เพื่อให้ผลได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ และมีขนาดผลใหญ่ ด้วยไม่ต้องแย่งอาหารกัน หากปล่อยให้ติดผลบนกิ่งมาก ผลจะมีขนาดเล็ก และสีส้มไม่สวยงามตามที่ต้องการ และเก็บผลได้นานถึง 10 ปี

จากนั้นจึงทำสาว โดยการตัดแต่งกิ่งออกปล่อยให้ลำต้นหลักแตกยอดออกกิ่งก้านใหม่ ประมาณ 1 ปี ก็จะออกดอกและให้ผลผลิตที่ดีต่อไป.